

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่
อำเภอบัวใหญ่ และกิ่งอำเภอประทาย อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอบัวใหญ่

๑. ตั้งตำบลสี่ตา ในท้องที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๕ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๕๕	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๔๐	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๓๓	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๒๗	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๕๑	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๒๖	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๒๕	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลกุดจอก

หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๕๗	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๑๒	โอนจากหมู่ที่ ๔๔	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๑๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๑๔	โอนจากหมู่ที่ ๒๒	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๑๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๑๖	โอนจากหมู่ที่ ๔๖	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๑๗	โอนจากหมู่ที่ ๔๕	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๑๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลกุดจอก
หมู่ที่ ๑๙	โอนจากหมู่ที่ ๓๙	ตำบลกุดจอก

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโนนเพ็ด กิ่งอำเภอประทาย
อำเภอบัวใหญ่ และตำบลหนองหว้า อำเภอ
บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลาง
ลำห้วยโสกนกเต็น เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโพนทอง อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางทางหลวง
แผ่นดินสายบัวใหญ่—ดงเค็ง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลโนนเพ็ด และตำบลกระทุม-
ราย กิ่งอำเภอประทาย อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางลำห้วยแหะ เป็น
แนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลกุศจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต

๒. ตั้งตำบลโพนทอง ในท้องที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยให้มีอาณาเขตปกครอง รวม ๑๘ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๓๑	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๔๑	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๒๕	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๒๘	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๕๒	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๓๐	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๒๑	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๑๒	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๑๓	โอนจากหมู่ที่ ๔๒	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๑๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๑๕	โอนจากหมู่ที่ ๓๘	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๑๖	โอนจากหมู่ที่ ๕๐	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๑๗	โอนจากหมู่ที่ ๒๔	ตำบลกุศจอก
หมู่ที่ ๑๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลกุศจอก

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลกุดจอกและตำบลสี่ตา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินสายบัวใหญ่—ดงเค็ง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางลำห้วยวังชมพู เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลวังหิน กิ่งอำเภอประทาย อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางลำห้วยยาง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางลำห้วยกระเบื้องใหญ่ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลกุดจอก (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลบัวลายและตำบลหนองหว้า อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางลำห้วยยาง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโพนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินสายบัวใหญ่—ดงเค็ง เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลสีดา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางทางเกวียน เป็นแนวแบ่งเขต

กิ่งอำเภอประทาย อำเภอบัวใหญ่

๑. ตำบลหันห้วยทราย ในท้องที่กิ่งอำเภอประทาย อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยให้มีเขตการปกครอง ๑๓ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลโนนเพ็ด
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๒๕	ตำบลโนนเพ็ด
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๗	ตำบลโนนเพ็ด
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๑๘	ตำบลโนนเพ็ด
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๒๑	ตำบลโนนเพ็ด
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๒๔	ตำบลโนนเพ็ด
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๓๐	ตำบลโนนเพ็ด
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๓๒	ตำบลโนนเพ็ด
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๕	ตำบลโนนเพ็ด
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลโนนเพ็ด
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลโนนเพ็ด
หมู่ที่ ๑๒	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลโนนเพ็ด
หมู่ที่ ๑๓	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลโนนเพ็ด

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโนนเพ็ด กิ่งอำเภอประทาย
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยถือ
กึ่งกลางลำห้วยทราย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลกระทุมราย กิ่งอำเภอ
ประทาย อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โดยถือกึ่งกลางลำห้วยตะหนิน เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลทองหลาง อำเภอพุทไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยแอก เป็น
แนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลกุดจอก และตำบลหนองหว้า
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยถือ
หลักไม้แก่นซึ่งปักไว้ เป็นแนวแบ่งเขต

ให้ตำบลโนนเพ็ด (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลโนนธาตุ อำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น โดยถือกึ่งกลางลำห้วยแอก เป็นแนว
แบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลหันห้วยทราย กิ่งอำเภอ
ประทาย อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โดยถือกึ่งกลางลำห้วยทราย เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลทองหลาง อำเภอพุทธไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยถือกึ่งกลางลำห้วยแอก เป็น
แนวแบ่งเขต

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลหนองหว้า อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา โดยถือกึ่งกลางลำห้วยยาง
เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๐๔ เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๔

ถ. สุนทรสารทูล

รองปลัดกระทรวง ลงนามแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย